

# 'ขยะหอม' ลู่ชุมชน



ผลงานนักเรียนประถม  
ของ ร.ร.เทศบาลอ่างทอง

**ป**ัจจุบันปัญหาขยะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนต่างๆ ซึ่งนอกจากสร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม จนหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเพิ่มงบประมาณในการกำจัด แต่ก็ไม่มีท่าทีจะลดลง

ที่ อ.อ่างทองก็เช่นกัน นายชัย สุวพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง พยายามแก้ปัญหาโดยลงทุนไปแล้วนับร้อยล้านบาท ทั้งการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะแห่งใหม่ แทนพื้นที่เก่าซึ่งไม่สามารถรองรับขยะที่เพิ่มขึ้นได้อีกแล้ว หรือจัดตั้งธนาคารขยะ ทำโครงการขยะแลกปุ๋ย และหาทางให้ประชาชนลดปริมาณขยะโดยมีมาตรการลดแทนทางสังคมต่างๆ

ในที่สุดจึงคิดได้ว่า ทำไมไม่แปร 'วิกฤตเป็นโอกาส' ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากลับคืนมา ประกอบกับได้ข่าวว่าเทศบาลเมืองระยอง มีโครงการลดปริมาณขยะโดยการนำขยะมาทำ 'ขยะหอม' และนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง จึงนำคณะเทศมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง

เดินทางไปศึกษาดูงาน

เมื่อกลับมาจึงกำหนดเป็นนโยบายให้การทำขยะหอมเริ่มที่โรงเรียนก่อน เพื่อสอดคล้องกับคุณูปการการศึกษาให้เด็กเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ได้ใช้ชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน ประกอบกับในโรงเรียนมีปริมาณขยะมากไม่แพ้ในชุมชน จึงนำจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดปริมาณขยะให้ชุมชนได้เรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ จึงมอบหมายให้ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดคันสน ดำเนินโครงการขยะหอม

นายสมาน วิหกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดคันสน กล่าวว่า ขยะที่นำมาทำขยะหอมจะเป็นขยะเปียกในครัวเรือน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง โดยเน้นที่ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

วัสดุก็มีขยะเปียก ประเภทเศษข้าวสุก ผัก ผลไม้ อุปกรณ์ถึงพลาสติกขนาด 100 ลิตรพร้อมฝาปิด ถุงปุ๋ยจะระบุสีๆ ทั้งใบ เชื้อจุลินทรีย์ 3 ลิตร กากน้ำตาล 1.5 ลิตรหรือน้ำตาลอ้อย ๑ ซล

วิธีทำเริ่มจากเทน้ำเปล่าใส่ถังประมาณ 40 ลิตร เเท



นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดคันสน กำลังจะนำขยะมาทำขยะหอม

กาน้ำคาตตามลงไปแล้วคนให้เข้ากัน ตามด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ นำขยะเปียกใส่ถุงปุ๋ยประมาณครึ่งถุงแล้วมัดปากถุงให้แน่น ใสลงไปในถังแล้วกดให้จม น้ำ จากนั้นปิดฝาแล้วนำเข้าเก็บในที่ร่ม ตั้งไว้ 7 วัน จากนั้นจึงนำน้ำออกมาใช้งาน

ขยะหอมนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ตั้งแต่ทำปุ๋ยพืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ไร่สวนหรือท่อระบายน้ำดับกลิ่นเหม็นและ

ลดการอุดตัน เเทโสไอ้ตัวม ซึ่งนอกจากทางโรงเรียนจะนำมาใช้ประโยชน์เองจนสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้แล้ว นักเรียนยังมีผลพลอยได้จากการจำหน่ายขยะหอมด้วย

แต่มีเคล็ดลับการใช้งาน คือ หากใช้งานกับพืชผักหรือไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ประดับ ไร่ใช้ขยะหอม 1 ส่วน ผสมน้ำธรรมดา 500 ส่วน จากนั้นผสมน้ำขี้ชะมดหรือขี้ไก่หรือขี้เตา ฉีดพ่นตามใบจะเป็นปุ๋ยทางใบและช่วยฆ่าแมลงอีกทางหนึ่ง หรือขยะหอม 1 ส่วน น้ำธรรมดา 100 ส่วนใช้รดโคนต้น หากจะใช้กำจัดกลิ่นเหม็นให้ใช้ขยะหอม 1 ส่วน ผสมน้ำ 10 ส่วน ราดตามจุดเหม็นอับ



เมื่อผสมเสร็จคนสุกาก็ปิดฝา โดยเขียนวันที่ยังอีกเก็บไว้ด้วยเพื่อถนอม

หรือเทลงท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ โดยสวมจะช่วยลดการอุดตัน เพราะจุลินทรีย์จะไม่ย่อยสลายสารตกค้าง

ถึงวันอีก 1 ผลงานของเทศบาลเมืองอ่างทอง ที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะเปียกที่นำมาเม็นน้ำด้วยวิธีการที่แบบยอดแล้ว ยังช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสร้างรายได้เสริมให้นักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย!!

วันเพ็ญ ชีวมพร